



Library News Online

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564



สารบัญ CONTENT

01

- กิจกรรมบริการวิชาการ

02

- เรื่องเล่าข่าวห้องสมุด

03

- สถิติการใช้บริการและช่องทางการติดต่อ

กิจกรรมนิทรรศการการนำเสนอผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น



เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการการนำเสนอผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี “พลังสามัคคีแห่งรวงข้าว ร่วมก้าวฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายภคพัศ สงวนพัฒนยุทธ นายอำเภอชะอำ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนชุมชน เข้าร่วม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จึงได้มอบหมายให้ทุกคณะดำเนินงานตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ โดยมีการประสานการทำงานกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในปี 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนแม้ว่าจะมีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนหลายชุมชนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้ขึ้นในรูปแบบนิทรรศการ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ความสำเร็จของชุมชนมาจัดแสดงและต่อยอดการดำเนินงานของชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และภาคีเครือข่าย

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับโลก ปี 2023 โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การเสวนาเรื่องชุมชนต้นแบบสู่ความสำเร็จในยุคโควิด 19 โดยผู้แทนชุมชนต้นแบบ และการจัดนิทรรศการของชุมชนภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

ในครั้งนี้ กลุ่มงานนวัตกรรมการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมถ่ายทอดสดและทำการบันทึกวิดีโอการเสวนาเรื่องชุมชนต้นแบบสู่ความสำเร็จในยุคโควิด 19 โดยผู้แทนชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้อยู่คู่คนไทยสืบไป โดยสามารถเข้าชมวิดีโอได้ตามลิ้งค์ที่แนบมาด้านล่างนี้



สนับสนุนการแข่งชันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 หรือ THM Fair 2021 ณ ห้องบรรณราช 1 และห้องบรรณราช3 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 15 สถาบัน เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและเป็นทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการแข่งขันในครั้งนี้อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่

1. ทักษะการนำเสนอของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ
2. ทักษะมัดคุเทศก์
3. ทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ “ปรับลักษณ์ เปลี่ยนลุค ยุค New normal” สำหรับผลการแข่งขัน นายชนสรณ์ คุณาธิมาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะมัดคุเทศก์ โดยมีอาจารย์ ดร.มธุรส ปราปไพรี อาจารย์ ดร.มลธิชา แจ่มจันทร์ และอาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนางสาวพรรณพชา เพิ่มพูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับประเทศ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัจย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ในครั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทำหน้าที่สนับสนุน อำนวยความสะดวกด้านสถานที่อุปกรณ์และบุคลากรในการแข่งขัน



บริการพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย



เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนที่อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 116 คน
2. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 64 คน
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 67 คน
4. โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 94 คน
5. โรงเรียนปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 52 คน

โดยการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาคคณะวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 8 คณะ ให้ความรู้ แนวทางการศึกษาต่อ การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมด้วยความเป็นกันเอง ณ ห้องสารสนเทศท้องถิ่น อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สถิติการเข้าใช้บริการและช่องทางการติดต่อ



สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ผู้เข้าใช้บริการ	127	คน
ผู้ใช้บริการ ยืม - คืน	646	คน
จำนวนการใช้สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	238	ฉบับ
จำนวนการใช้หนังสือ	50	คน
การใช้การบริการออนไลน์ห้องสมุด	14,970	คน
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์	10,325	คน

ช่องทางการติดต่อ



38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวิ่ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000



032 - 708 609



032 - 708 656



website : <http://arit.pbru.ac.th>



e - mail : library_office@mail.pbru.ac.th



facebook : www.facebook.com/libpbru



@944tkcpj